

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt trên 2.900 tỷ đồng với trên 100.000 hộ vay vốn, chiếm 22,3% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp người dân Thái Bình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất cũng như tăng thu

nhập cho người dân. Vừa qua, Thái Bình là một trong những địa phương trong cả nước chịu thiệt hại nặng nề bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, tạo sinh kế mới cho người dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/6/2019 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; đồng thời, được cụ thể hóa bằng Đề án

của UBND tỉnh. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2025 tổng đàn trâu, bò trong tỉnh đạt 180.000 con trở lên. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm từ 48 - 50% giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò chiếm từ 18 - 20% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi; xây dựng từ 3 - 5 trại lớn trở lên đàn bò sữa nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết và phát triển từ 25.000 - 28.000 nông hộ, gia trại chăn nuôi trâu, bò vệ tinh. Dự kiến, tổng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án trong giai đoạn 2019 - 2025 gần 488 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại mà ngành nông nghiệp tỉnh Thái

Bình gặp phải, Ngân hàng Chính sách xã hội cam kết đồng hành với tỉnh Thái Bình trong hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và vay giải quyết việc làm...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực của tỉnh Thái Bình, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có những đóng góp rất tích cực trong hỗ trợ tín dụng chính sách cũng như đồng hành cùng địa phương trong sự phát triển chung của tỉnh. Từ các

nguồn vốn vay, hỗ trợ đã đóng góp quan trọng, hiệu quả làm giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội nâng hạn mức hỗ trợ cho các đối tượng vay vốn; đồng thời, cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, sử dụng nguồn vốn chất chẽ, hiệu quả, đúng đối tượng.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội đã quyết định chuyển cho tỉnh Thái Bình 50 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TOÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/6, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Hòa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Sau khi nghe dự thảo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã giới

trình làm rõ một số vấn đề, nội dung, số liệu cần thiết; tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và tài sản của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, tiếp thu và đánh giá cao kết quả kiểm toán, thông qua việc kiểm

trình làm rõ một số vấn đề, nội dung, số liệu cần thiết; tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và tài sản của các cơ quan, đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, tiếp thu và đánh giá cao kết quả kiểm toán, thông qua việc kiểm

toán Nhà nước ghi nhận những kết quả tỉnh Thái Bình đạt được trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, rút kinh nghiệm những vấn đề đã xảy ra để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

QUAN PHƯƠNG

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức có liên quan giải quyết ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân thông qua các biện pháp hòa giải, tuyên truyền, giáo

dục, giải thích chính sách, pháp luật; đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở

để phòng ngừa, hạn chế phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; phát hiện và kiến nghị chính quyền giải quyết kịp thời những thiếu sót, vụ việc tiêu cực. Trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh tình hình,

đưa luận nhân dân về khiếu nại, tố cáo, những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp để thúc đẩy các cuộc đối thoại, giải quyết đến cùng vụ việc. Rà soát, đề xuất hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật và biện pháp về tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau khi thống nhất nội dung chương trình phối hợp, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện.

TUYÊN DƯƠNG 40 GIA ĐÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đã có hàng nghìn gia đình tích cực ủng hộ, đóng góp công sức, hiến đất giúp các địa phương xây dựng làng quê sạch đẹp, văn minh. Nhiều địa phương làm tốt phong trào này như huyện Đông Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Thái Thụy...

Tại hội nghị, đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu đã phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, cách làm hay trong giáo dục đạo đức,

lối sống cho con em, phát triển kinh tế, giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống trong gia đình như hiếu kính, thủy chung...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, ý thức vào cuộc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong tỉnh, đặc biệt là các gia đình văn hóa tiêu biểu trong

việc tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện công tác gia đình, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, do tác động mặt trái của đời sống xã hội hiện đại, hiện nay có rất nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra và ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi gia đình, vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần có sự vào cuộc tuyên truyền, định hướng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, phê phán những hành động xấu làm mất một, sự thoải mái những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống. Ban Chỉ

đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục vào cuộc nghiên cứu, đề xuất, triển khai nhiều giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác gia đình, xây dựng gia đình văn

hóa; gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam từ ngàn xưa; hạn chế tối đa tác động xấu của xã hội hiện đại đối với các gia đình trẻ hiện nay; đồng thời, thường xuyên quan tâm tổ chức bình dương, khen thưởng, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu,

lấy các gia đình này làm nòng cốt, tấm gương để tuyên truyền, vận động cộng đồng noi theo.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 16 gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2009 - 2018; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 24 gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 - 30/6/2019), 15 năm thành lập thành phố Thái Bình, sáng ngày 28/6, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Bình tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2019.

Các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng với gần 200 diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ 19 xã, phường trên địa

bàn thành phố đã mang đến liên hoan 19 tiết mục. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, độc đáo như: tiết mục hát múa "Chúng con canh gác ngủ cho Người" của phường Hoàng Diệu, tấu kèn "Dân ca ba miền"

của xã Đông Thọ, ca cảnh chèo "Từ quê hương em hát" của xã Đông Hòa... Các tiết mục có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca

ngợi thị xã Thái Bình anh hùng trong quá khứ và thành phố Thái Bình năng động, hội nhập ở hiện tại.

Thông qua liên hoan góp phần khơi dậy, phát huy tình yêu quê hương, đất nước của người dân thành phố, đặc biệt là trẻ em, đặc biệt là các em văn nghệ ở các xã, phường, từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

HÀ PHƯƠNG

Trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 28/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo Việt nhân thọ Thái Bình tổ chức chương trình trao học bổng An sinh giáo dục - xe đạp đến trường năm 2019 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Tại chương trình, 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn huyện được trao 15 chiếc xe đạp cùng ba

lô học sinh, sách giáo khoa với tổng trị giá 30 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Bảo Việt nhân thọ Thái Bình tài trợ.

Hỗ trợ xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của Bảo Việt nhân thọ Thái Bình với mong muốn giúp các em có phương tiện đến trường, vượt khó vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THUY

Phát hiện cúm A/H5N6 trên đàn vịt

Ngày 26/6, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, xã Thụy Hồng tổ chức tiêu hủy hơn 700 con vịt của gia đình ông Nguyễn Đức Thuận, thôn Lưu Đồn, xã Thụy Hồng do mắc cúm A/H5N6 theo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 24/6, đàn vịt nhà ông Thuận bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Nhận được thông tin, cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy đã khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả, mẫu

bệnh phẩm dương tính với virus cúm A/H5N6.

Để ngăn chặn virus cúm A/H5N6 lây lan ra diện rộng, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo UBND xã Thụy Hồng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, nhất là đàn vịt nuôi thả đồng. Đồng thời, thực hiện ngay việc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bằng vắc ố dịch; tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

TRẦN TUẤN



Người chăn nuôi xã Thụy Hồng (Thái Thụy) thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Kiến Xương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024



Đoàn viên thanh niên huyện Kiến Xương thu hoạch lúa giúp dân.

Sáng ngày 28/6, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Kiến Xương tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Kiến Xương đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có nhiều nét mới phù hợp với thanh niên, đáp ứng

động và linh hoạt hơn trong khai thác, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên được mở rộng theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các trang mạng xã hội trong tuyên truyền đã giúp các hoạt động của Hội đến gần hơn với thanh niên, phát huy vai trò và sự cống hiến của thanh niên nhiều hơn.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập các nghị quyết của Đoàn và Hội; 100% hội liên hiệp thanh niên cấp cơ sở tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện chuyên đề; hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên, trong đó 800 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định...

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

THU THỦY

THÔNG BÁO NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

5 báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật; xem xét 11 báo cáo, 1 tờ trình của Thường trực, các ban HĐND tỉnh và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt, thực sự là diễn đàn quan trọng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh kịp thời đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình bố trí phóng viên theo dõi và đưa tin về nội dung kỳ họp, tăng thời lượng phát sóng và tăng số lượng tin, bài trước, trong và sau kỳ họp. Ban Tuyên truyền đẩy đủ về thời gian, chương trình và nội dung của kỳ họp; đưa tin về các hoạt động thăm tra, công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; mở chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm về nội dung kỳ họp, phản ánh ý kiến cử tri đóng góp cho kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp tập trung tuyên truyền, đưa tin đậm nét về diễn biến của kỳ họp, nhất là các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc sáng ngày 11/7, phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 11/7, phiên bế mạc sáng ngày 12/7 (trong đó có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn) để cán bộ, nhân dân theo dõi. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải chương trình kỳ họp trên cổng thông tin điện tử và chỉ đạo phát sóng trên hệ thống truyền thanh của tỉnh. Các báo trung ương thường trú tại địa phương tích cực đưa tin, bài phản ánh diễn biến của kỳ họp. Sau kỳ họp, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đưa các hình ảnh, tin, bài về hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của kỳ họp; đồng thời, đăng tải ý kiến, nguyện vọng của nhân dân gửi HĐND tỉnh. Báo Thái Bình, trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh kịp thời đăng tải toàn văn các nghị quyết của kỳ họp, những nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh phân công các ngành giải quyết.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng.

Từ ngày 9/4/2019 đến ngày 3/6/2019, đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đã thẩm định kết quả xây dựng NTM tại 18 xã của 4 huyện gồm: Thụy Trường, Thái Hà, Thụy Việt, Thái Đô, Thụy Phong, Thái Thọ, Thái Nguyên (Thái Thụy); Đông Huy (Đông Hưng); Phúc Thành (Vũ Thư); Trà Giang, Quyết Tiến, Minh Hưng, Vũ Quý (Kiến Xương); Quỳnh Châu, Quỳnh Lâm, An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã phân tích, đánh giá kết quả xây dựng NTM và một số tồn tại ở các địa phương đồng thời tiến hành xét, bỏ phiếu cho 18 xã đạt chuẩn NTM. Đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 259/263 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM (đạt 98,48%), trong đó 230 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 đề nghị các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện được phân công phụ trách các xã tích cực kiểm tra, đôn đốc các địa phương xử lý dứt điểm một số tồn tại, hoàn thiện các hạng mục theo đúng kế hoạch. UBND huyện Thái Thụy phải có văn bản cam kết với UBND tỉnh sẽ chỉ đạo 3 xã còn nợ đọng gồm Thụy Phong, Thái Thọ, Thái Nguyên cần đổi các nguồn để xử lý hết nợ trong thời gian sớm nhất và xã không còn nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

HUYỆN ỦY TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao chất lượng đảng viên, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, Đảng bộ huyện có 65 tổ chức cơ sở đảng với 10.458 đảng viên, tăng 187 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Về công tác kiểm tra đảng, cấp ủy 2 cấp đã tiến hành kiểm tra 302 cuộc đối với 154 lượt tổ chức, 652 đảng viên, 168 cuộc giám sát đối với 135 lượt tổ chức, 135 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tiến hành 445 cuộc kiểm tra đối với 460 lượt tổ chức đảng và 55 đảng viên, 140 cuộc giám sát đối với 142 lượt tổ chức đảng và 124 đảng viên. Đối với các đoàn thể, đã nâng cao vai trò, tập trung lãnh đạo hội viên thực hiện 5 lĩnh vực trọng tâm là phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ qua.

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập chi nhánh:
 Công ty đấu giá hợp danh đại thành công Sài Gòn
 Địa chỉ trụ sở: 43/34 (tầng trệt) đường HT27, khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: 0933.916.999

2. Tên của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI THÀNH CÔNG SÀI GÒN - CHI NHÁNH THÁI BÌNH
 Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 22, ngõ 53, đường Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 Điện thoại: 0902.348.983

3. Trưởng chi nhánh:
 Họ và tên: **Ngô Ngọc Lung** Nam/nữ: Nam
 Sinh ngày 14/02/1962
 Chứng minh nhân dân số: 022759741 Ngày cấp: 22/5/2006
 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A1/38, đường 27/3, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1513/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/7/2016.
 Thẻ đấu giá viên số: 168/ĐGV do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/3/2019.

SỞ TƯ PHÁP THÁI BÌNH